

KẾ HOẠCH **Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022**

Căn cứ Kế hoạch số 18 /KH-UBND ngày 28 /01/2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Căn cứ vào số hộ nghèo, hộ cận nghèo được Ban giảm nghèo xã dự kiến thoát nghèo năm 2022.

UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2022 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp, phân công rõ ràng trách nhiệm cho từng ngành, từng Đoàn thể, trong tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo; thu hút sự quan tâm đồng đảo của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc “chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp người nghèo, cận nghèo tiếp cận được các nguồn lực phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022.

2. Yêu cầu

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch cấp ủy, chính quyền phải chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo; ưu tiên lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường kiểm tra giám sát, thường xuyên đánh giá kết quả tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Việc giảm nghèo phải phản ánh đúng, sát tình hình thực tế đời sống người dân, bảo đảm người nghèo, cận nghèo được tiếp cận đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nguồn vốn tín dụng chính sách... Không vì chỉ tiêu, thành tích mà bỏ sót đối tượng, ảnh hưởng đến quyền lợi thụ hưởng các chính sách dành cho người nghèo, người cận nghèo theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở an toàn, nước sạch sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, việc làm, bảo hiểm y tế, ...). Phấn đấu đạt các chỉ tiêu

giảm hộ nghèo năm 2022 theo Kế hoạch đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể

Năm 2022, toàn xã giảm 42 hộ nghèo trở lên, tương ứng giảm 3,93% số hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, bằng 3,92%/tổng số hộ tự nhiên.

(Có phụ lục chi tiết giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các thôn kèm theo)

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức trong công tác giảm nghèo.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo, phát huy nội lực, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng chông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. kiên quyết đấu tranh với những hộ không muốn thoát nghèo.

2. Phối hợp với các đoàn thể chỉ đạo giúp đỡ hộ thoát nghèo.

Giao cho Hội nông dân giúp đỡ 10 hộ trên thoát nghèo, Hội phụ nữ giúp đỡ 10 hộ thoát nghèo, Hội Cựu chiến binh giúp đỡ 2 hộ thoát nghèo, Đoàn thanh niên giúp đỡ 5 hộ thoát nghèo, Số hộ nghèo còn lại MTTQ, Các Đoàn thể cùng với Hội người cao tuổi, Hội Thanh Niên Xung Phong cùng với các thôn, các ngành chỉ đạo hỗ trợ thoát nghèo.

3. Giải pháp về phát triển kinh tế và hỗ trợ phát triển kinh tế.

- Về sản xuất nông nghiệp : Tiếp tục đưa các loại giống mới có năng suất cao phù hợp với đồng đất của địa phương vào sản xuất, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho phù hợp.

+ Tiếp tục thực hiện quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, mía tím, mía ép nước trên diện tích đất bãi màu và đất 1 vụ lúa kém hiệu quả.

+ Quy hoạch, cải tạo đất sau đôn điền đổi thửa ở 03 thôn đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thôn Thạch Minh nuôi trồng thủy sản và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp trồng rau an toàn. Thôn Ngọc Liên trồng cây ngô làm thức ăn chăn nuôi 3 vụ trên 1 diện tích, sản xuất và chế biến miến dong, quy hoạch vùng sản xuất lúa hạt cau đặc sản. Thôn Thạch An quy hoạch trồng cây ăn quả.

+ Sử dụng quỹ đất tạp để đưa trồng cây gai và cây Dong riềng, phân đầu năm 2022 sẽ trồng được 12 héc- ta cây Gai xanh, và 45 héc- ta cây Dong riềng.

- Về lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân cải tạo rừng nghèo kiệt, trồng thay thế các loại cây có giá trị kinh tế như : Keo, lát, xoan, luồng ở các thôn Thạch Minh, thôn Ngọc Liên, phân đầu năm 2022 trồng từ 5 ha trở lên. Khoanh nuôi, bảo vệ tốt 1.374.3 ha rừng hiện có.

- Về chăn nuôi : Tích cực chỉ đạo nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá. Tùy theo điều kiện cụ thể để chỉ đạo hộ phát triển chăn nuôi cho phù hợp như: Các hộ có diện tích rừng có đủ điều kiện thì phát triển chăn nuôi Dê, chăn nuôi Trâu, bò, hộ không có điều kiện về diện tích thì chăn nuôi gia cầm thả vườn, phát triển chăn nuôi gia trại theo hình thức bán công nghiệp, tận dụng mặt nước ao, hồ để phát triển chăn nuôi cá phân đầu mỗi một hộ nghèo nuôi từ 1 con trâu, bò trở lên.

- Về phát triển công nghiệp TTCN và dịch vụ : Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào địa phương để làm ăn, thu hút lao động của địa phương; duy trì và phát triển các ngành nghề như: Sản xuất gạch vồ, nghề mộc, đan cót, vận tải, giải phóng đất , nghề xây dựng, dịch vụ thương mại...

4. Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng :

Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động nhân dân phát huy nội lực và sức đóng góp để xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Phấn đấu năm 2022 sẽ có 02 thôn, Ngọc Dừng và Ninh Sơn trở về đích nông thôn mới.

5. Giải pháp về xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, tạo việc làm.

Tiếp tục tuyên truyền động viên nhân dân tham gia xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty xuất khẩu lao động vào tư vấn và tiếp cận người lao động, có chính sách hỗ trợ bằng tiền động viên người lao động tham gia xuất khẩu, phấn đấu năm 2021 có 10 người trở lên tham gia xuất khẩu lao động, động viên và tạo điều kiện cho lao động tham gia học nghề để có cơ hội tìm kiếm việc làm, phấn năm 2021 có đến 100 người được đào tạo nghề.

6. Giải pháp về chính sách xã hội :

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đến với người dân, khi có các chính sách của nhà nước hỗ trợ, tích cực vận động, chỉ đạo nhân dân tiếp cận và thực hiện tốt.

7. Giải pháp về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của các dự án, tổ chức thực hiện các bước đầu tư theo quy định, khi công trình hoàn thành tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, xây dựng quy chế quản lý sử dụng và bàn giao cho đơn vị trực tiếp hưởng lợi quản lý và sử dụng, hàng năm có kế hoạch duy tu bảo dưỡng.

8. Giải pháp về quản lý, kiểm tra hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích.

Phối hợp với các đoàn thể thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả. (Các hộ nghèo vay vốn chỉ đầu tư mua gia súc để phát triển chăn nuôi)

9. Giải pháp về nâng cao dân trí, nguồn lực, VH-XH.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục 100% học sinh trong độ tuổi đều được đi học, thực hiện tốt công tác tập huấn, chuyển giao các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi cho nhân dân.

- Nâng cao chất lượng và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHYT cho người nghèo.

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, kiên quyết xóa bỏ các phong tục, tập tục lạc hậu, gây tốn kém trong việc cưới, việc tang, lễ tết, thực hiện tốt cuộc vận động TĐĐKXDĐSVH.

- Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội như cờ bạc, số đề, rượu chè bê tha, đảm bảo an toàn giao thông.

10. Các hộ cần được giúp đỡ thoát nghèo năm 2022.

TT	Họ Và Tên	Địa chỉ	Số khẩu	Số lao động	Nguyên nhân chính	Phương án
01	Phạm Văn Kỳ	Thạch Minh	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề

02	Phạm Văn Diệu	Thạch Minh	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
03	Cao Minh Công	Thạch Minh	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
04	Phạm Văn Đức	Thạch Minh	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
05	Cao Minh Khoa	Thạch Minh	9	4	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
06	Phạm Cao Mưu	Thạch Minh	10	6	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
07	Phạm Văn Giang	Thạch Minh	3	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
08	Phạm Văn Thường	Thạch Minh	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
09	Phạm Văn Chuyển	Thạch Minh	5	3	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
10	Phạm Văn Tụ	Thạch Minh	2	1	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
11	Phạm Văn Thiệp	Ngọc Liên	5	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
12	Phạm Văn Đức	Ngọc Liên	4	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
13	Lê Đăng Thái	Ngọc Liên	2	0	Thiếu lao động	Vận động sáp nhập hộ ở với con
14	Bùi Văn Khoái	Ngọc Liên	4	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
15	Bùi Văn Phương	Ngọc Liên	4	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
16	Phạm Văn Tuấn	Ngọc Liên			Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
17	Phạm Văn Ngọc	Ngọc Liên			Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
18	Phạm Văn Hiếu	Ngọc Liên	4	1	Thiếu lao động	Tư vấn đào tạo nghề và hỗ trợ vốn sản xuất
19	Phạm Đức Chung	Ngọc Liên	4	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
20	Bùi Văn Yên	Ngọc Liên	4	2	Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
21	Trương Thị Xoan	Ngọc Liên			Không biết cách làm ăn	Tư vấn đào tạo nghề
22	Phạm Thị Ba	Ngọc Liên	2	1	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề

23	Bùi Thị Tiến	Ngọc Liên	2	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
24	Bùi Văn Huy	Ngọc Liên	4	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
25	Phạm Văn Thương	Ngọc Dũng	4	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
26	Trần Văn Giáp	Ngọc Dũng	5	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
27	Phạm Khúc Khửu	Ngọc Dũng	5	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
28	Phạm Văn Tâm	Ngọc Dũng	5	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
29	Phạm Thị Ngân	Ngọc Dũng	2	1	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
30	Tạ Văn Thanh	Ngọc Dũng	4	2	Thiếu đất sản xuất	Tư vấn đào tạo nghề
31	Phạm Thị Điền	Ninh Sơn	2	1	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
32	Phạm Thị Hương	Ninh Sơn	2	1	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
33	Hà Văn Duy	Ninh Sơn	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
34	Phạm Văn Tâm	Ninh Sơn	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
35	Phạm Thị Thanh	Ninh Sơn	4	3	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
36	Nguyễn Thị Thủy	Ninh Sơn	2	1	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
37	Phạm Thị Sứ	Ninh Sơn	2	1	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
38	Phạm Văn Kim	Ninh Sơn	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
39	Lê Văn Nguyên	Ninh Sơn	4	2	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
40	Phạm Văn Luân	Ninh Sơn	1	1	Thiếu vốn sản xuất	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay
41	Dương Văn Thủy	Thạch An	5	4	Không biết cách làm ăn	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay và tư vấn đào tạo nghề
42	Triệu Văn Hùng	Thạch An	5	3	Không biết cách làm ăn	Phối hợp với NHCS nâng cấp vốn vay và tư vấn đào tạo nghề

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Ban, Ngành, Đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Kế hoạch này tập trung về cùng các đoàn thể ở thôn thực hiện giúp đỡ các hộ thoát nghèo, cụ thể: Hội Phụ Nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên.

- Xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ, nhu cầu hỗ trợ của từng hộ, làm cơ sở để cấp ủy, UBND xã và các ngành lãnh đạo, bố trí để triển khai thực hiện.

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nguồn nhân lực của từng hộ nghèo, người nghèo, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội.

- Thực hiện đồng bộ, kiên trì, liên tục, quyết liệt để đạt hiệu quả cao nhất về công tác giảm nghèo, trên cơ sở, điều kiện của xã, của thôn và của mỗi hộ gia đình.

1. Phối hợp với Ngân hàng chính sách chi nhánh Huyện Cẩm Thủy tạo điều kiện cho các hộ thiếu vốn sản xuất được vay vốn để PTSX, đồng thời kêu gọi và vận động các tổ chức, nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp nhằm tận dụng nguồn lực giúp đỡ hội viên của mình có hiệu quả trong mục tiêu thoát nghèo.

Các ban ngành liên quan phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Chủ tịch UBND xã (qua ban chính sách để tổng hợp báo cáo về UBND Huyện) trước ngày 25/09/2022.

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “*Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Ngày vì người nghèo*”, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*”, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo khắc phục các nguyên nhân nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững theo kế hoạch giảm nghèo của địa phương. Phối hợp tổ chức thực hiện việc giám sát công tác giảm nghèo trên địa bàn xã đạt hiệu quả/.

Trên đây là kế hoạch giảm nghèo của UBND xã đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và các ngành, đoàn thể liên quan nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Phòng LĐTĐ (B/c);
- TT ĐU, HĐND (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- 05 thôn.
- Lưu: VT-LĐTĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

